

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Thành Phố Brampton tạo ra các Trung Tâm Cộng Đồng dành riêng cho Thanh Thiếu Niên**

Giờ đây thanh thiếu niên có thể phát biểu ý kiến trong việc quản lý không gian cộng đồng lý tưởng của họ.

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 10 năm 2020) – Giờ đây thanh thiếu niên Brampton từ 14 đến 29 tuổi đều có thể đăng ký tham gia hội thảo để phát biểu ý kiến về việc xây dựng hai Trung Tâm Cộng Đồng dành riêng cho Thanh Thiếu Niên ở Brampton. Một cuộc khảo sát cũng [được cung cấp trực tuyến](#) để tất cả cư dân đưa ra ý kiến đóng góp của họ.

Thành Phố Brampton đang chuyển đổi hai không gian tại các trung tâm giải trí thành Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng, cung cấp các chương trình, dịch vụ và hoạt động dành riêng cho thanh thiếu niên nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên trên toàn thành phố. Cộng đồng thanh thiếu niên đang phát triển của Brampton sẽ sớm có không gian riêng tại Trung Tâm Giải Trí Century Gardens (340 Vodden Street) và Khu Thể Thao Phức Hợp South Fletcher (500 Ray Lawson Boulevard).

Với ý kiến đóng góp từ quá trình tham vấn của Thành Phố với cư dân và các bên liên quan, quá trình thiết kế sẽ bắt đầu vào Mùa Đông năm 2021. Đây là một phần của [Kế Hoạch Tổng Thể về Công Viên và Giải Trí](#) của Thành Phố. Nguồn vốn cho Trung Tâm Thanh Thiếu Niên sẽ được cung cấp thông qua ngân sách vốn năm 2020-2022 của Thành Phố Brampton (\$5,85 triệu) và ngân sách vốn năm 2020 của Vùng Peel 2020 (\$6 triệu). Để biết đầy đủ thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.brampton.ca/recreation.

Đây là cách cư dân có thể tham gia vào việc định hình những không gian này.

Hội Thảo Trực Tuyến Thanh Thiếu Niên

Thành Phố mời thanh thiếu niên Brampton từ 14 đến 29 tuổi đăng ký tham gia một hội thảo trực tuyến và phát biểu ý kiến của họ về việc thiết kế và lên chương trình cho các Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng. Thanh thiếu niên có thể đăng ký tham gia một trong các buổi sau:

- Ngày 10 tháng 11 - 7 giờ tối
- Ngày 12 tháng 11 - 7 giờ tối
- Ngày 19 tháng 11 - 7 giờ tối

Đăng ký bắt đầu vào ngày 26 tháng 10. 50 người đăng ký đầu tiên cho mỗi ngày hội thảo sẽ nhận được vé Giải Trí Brampton miễn phí, vé này có thể được sử dụng để tham dự một chương trình bơi lội, trượt băng hoặc thể dục. Tất cả những người tham dự hội thảo sẽ được tham gia giành tư cách thành viên thể dục hàng năm. Đăng ký ngay tại www.brampton.ca/recreation.

Bảng Câu Hỏi Trực Tuyến

Tất cả cư dân được mời đóng góp ý kiến cho các không gian thanh thiếu niên này thông qua bảng câu hỏi trực tuyến. Tất cả những người trả lời khảo sát sẽ được tham gia bốc thăm để giành vé thể dục hàng tháng. Để hoàn thành bảng câu hỏi, vui lòng truy cập www.brampton.ca/recreation.

Danh Hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu Niên

Vào tháng 3 năm 2020, Thành Phố Brampton đã nhận được danh hiệu Cộng Đồng Thân Thiện Với Thanh Thiếu Niên Hạng Bạch Kim từ Play Works, một chương trình được Sở Công Viên và Giải Trí Ontario (Parks and Recreation Ontario) hỗ trợ. Đây là lần thứ ba Thành Phố được công nhận vì cam kết xuất sắc đối với các cơ hội tăng trưởng và phát triển dành cho thanh thiếu niên, và là một trong ba cộng đồng nhận được danh hiệu bạch kim hàng đầu trong năm nay. [Nhấp vào đây](#) để tìm hiểu thêm.

Trích dẫn

“Chúng tôi đã bắt đầu quá trình xây dựng các Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng đầy thú vị ở Brampton. Thanh thiếu niên và các tổ chức phục vụ thanh thiếu niên nói rằng các trung tâm dành riêng cho thanh thiếu niên là cần thiết để khuyến khích sự đa dạng và công bằng, thúc đẩy sự tham gia sáng tạo và mang đến không gian an toàn cho thanh thiếu niên. Tôi khuyến khích thanh thiếu niên Brampton giành lấy vai trò lãnh đạo trong quá trình này bằng cách đưa ra ý kiến của họ về thiết kế và lên chương trình.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Là một Cộng Đồng Thân Thiện với Thanh Thiếu Niên, việc gắn kết với thanh thiếu niên ở Brampton là chìa khóa để đảm bảo chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của họ và giúp họ thành công ngay bây giờ và sau này trong cuộc sống. Tạo ra không gian an toàn và dễ tiếp cận cho thanh thiếu niên sẽ củng cố ưu tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng rằng Brampton là Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn cho tất cả mọi người. Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe và hạnh phúc của những cư dân trẻ tuổi của chúng tôi.”

- *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Brampton là một trong những thành phố trẻ nhất ở Canada, với hơn 130.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 29 tuổi. Đó là một phần lớn lý do tại sao những trung tâm này rất quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi lắng nghe ý kiến của thanh thiếu niên và những người làm việc với họ để hợp tác tạo ra những không gian năng động với các chương trình và dịch vụ cụ thể theo nhu cầu của họ.”

- *Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố tâm huyết trong việc đem tới các cơ hội gắn kết và thu hút các bên liên quan khi chúng tôi tiến tới thành lập các Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Cộng Đồng của Brampton. Bằng cách lắng nghe trực tiếp từ thanh thiếu niên và cộng đồng, nhân viên có thể lên kế hoạch và thiết kế tốt hơn những không gian dành cho thanh thiếu niên này cụ thể theo nhu cầu của giới trẻ.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi



Media Release

hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca